

ด่วนที่สุด
ที่ นพ ๐๐๒๓.๑/ว ๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๖๐
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าได้ดำเนินการปฏิบัติการสื่อสาร โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ ทางกรมผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) ภายใต้ชื่อ “@มหาดไทย” เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และได้เชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนระดับกรม หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร/ข้าราชการท้องถิ่น (นายก/ปลัด) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๔๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด ทั้งสมาชิกเดิมที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ และสมาชิกใหม่

๒. เน้นย้ำการปฏิบัติโดยให้บุคลากรตามข้อ ๑ นำข้อมูลที่ได้รับจากไลน์แอดไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมทุกระดับ หอกระจายข่าว ไลน์กลุ่มต่างๆ เป็นต้น

/๓. มอบหมาย...

๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด ทั้งนี้ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไลน์แอดไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pr.moi.go.th
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพร กมลสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓

โทรสาร ๐๔-๒๕๑๕-๗๒๐ ต่อ ๑๘



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
 เลขที่เขียน 19443 วันที่ 27 ธ.ค. 2561
 ผ.บ.ท. กง.บ.ต. กง.ก.ม. กง.ส.ส. กง.ก.ง.

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานเลขาธิการกรม) โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖ (ภายใน ๑๒๖๗)

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๖๐

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าได้ดำเนินการปฏิบัติการสื่อสาร โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ ทางการผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด (Line@) ภายใต้ชื่อ “@มหาดไทย” เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และได้เชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร/ข้าราชการท้องถิ่น (นายก/ปลัด) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว๔๑๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าเพื่อให้การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส่วนกลาง และภูมิภาค รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) เข้าร่วมเป็นสมาชิกในไลน์แอด “@มหาดไทย” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ทั้งนี้ ขอให้ตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในไลน์แอด ทั้งสมาชิกเดิมที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ และสมาชิกใหม่
๒. เน้นย้ำการปฏิบัติโดยให้บุคลากรตามข้อ ๑ นำข้อมูลที่ได้รับจากไลน์แอด ไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมทุกระดับ หอกระจายข่าว ไลน์กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น
๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด ทั้งนี้ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไลน์แอดไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pr.moi.go.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

@มหาดไทย
@mahadthai

